
sþ. 176. Fyrirspurn , [160. mál]
til sjávarútvegsráðherra um upptöku ólöglegs sjávarafla.

Frá Skúla Alexanderssyni.

1. Hvert er andvirði upptæks ólöglegs sjávarafla frá 1. janúar 1980 till. nóvember 1985 og
hverjar eru vaxtatekjur af því fé?

2. Hvaða fiskur hefur verið gerður upptækur, hjá hvaða skipum og hvað eru háar greiðslur
í hverju tilfelli?

3. Hvernig hefur þessu fjármagni verið ráðstafað, sundurliðað eftir málaflokkum og
aðilum?

Skriflegt svar óskast.


